

# ระเบียบปฏิบัติ

Brink's ได้ยึดมั่นมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประสบความสำเร็จของเรา ไม่เพียงแต่จะเป็นผลดีทางการประกอบธุรกิจ แต่ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและจริงใจ เป้าหมายของเราคือการทำให้ทุกท่านรู้สึกมีส่วนร่วมและกล้าที่จะถามคำถามและข้อสงสัย จริยธรรมของเรานั้นวางอยู่บนรากฐานของมาตรฐานการปฏิบัติของเราและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเรา เราต้องทำตามข้อแนะนำเหล่านี้และยึดมั่นต่อหลักการของเราแม้ว่าเราจะต้องเผชิญแรงกดดันต่างๆ จากการประกอบธุรกิจก็ตาม ข้อแนะนำต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

## การรายงานข้อกังวลของท่าน

บริษัทของเราสนับสนุนให้พนักงานสอบถามและรายงานข้อกังวลโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกลงโทษ นี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของเรา หากคุณพบเห็นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือมีความเป็นไปได้ที่จะมีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย คุณจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ทราบในทันที คุณจะได้รับการปกป้องไม่ให้ถูกลงโทษเกี่ยวกับการรายงานข้อกังวลของคุณ

คุณสามารถตั้งคำถามหรือข้อกังวลกับผู้จัดการของคุณ ผู้บริหารระดับถัดไป หรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณยังสามารถติดต่อสายด่วนจริยธรรมของเราตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี และไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหากคุณเลือก คุณสามารถเข้าถึงสายด่วนได้ที่ <https://brinkshotline.ethicspoint.com> (มีให้บริการมากกว่า 30 ภาษา) เพื่อทำรายงานออนไลน์หรือขอรับหมายเลขสายด่วนท้องถิ่น หากมี

สายด่วนจริยธรรม (Ethics Hotline) ดำเนินการโดยบริษัทภายนอก ซึ่งจะส่งเรื่องมายังบริษัทของเราเพื่อดำเนินการต่อไป

## การให้ความเคารพต่อ BRINK'S และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของบริษัท

### ความถูกต้องของบันทึกและรายงานของบริษัท

เราจะต้องจัดทำบันทึกข้อมูลด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสม เราต้องไม่บันทึกการรายการ ข้อมูล หรือจัดทำรายงานที่มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด หากเราทราบหรือสงสัยว่ามีรายการหรือข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้อง หรืออาจทำให้เกิด ความเข้าใจผิด เราจะแจ้งให้บริษัททราบ

### การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สอบสวน และตอบข้อสงสัย

เราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเมื่อมีการตรวจสอบ และในกรณีที่ได้รับคำขอจากฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก เราจะไม่จัดทำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรืออาจทำให้เกิด ความเข้าใจผิด และเราจะเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบที่จะมีขึ้นหรือการตรวจ สอบอย่างต่อเนื่องโดยไม่มี การปกปิด แก้อัปเดต หรือทำลายเอกสารเหล่านั้น

### การปฏิบัติตามกฎหมายห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อการค้า

เราต้องไม่ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท เมื่อได้ล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เราต้องไม่บอกข้อมูลของบริษัท ซึ่งยังไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะให้แก่บุคคลอื่น อันอาจจะได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัทฯ

### การปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ

เราจะให้การปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับบริษัทและผู้ที่เราดำเนินการ ร่วมด้วย ข้อมูลดังกล่าวจะยังคงเป็นความลับจนกว่าจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น เราจะแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับใน Brink's กับผู้ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ของตนเท่านั้น

### การปกป้องสินทรัพย์และทรัพยากรของบริษัท

เราจะต้องแน่ใจว่าทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทจะถูกใช้ อย่างเหมาะสม ไม่สูญหาย เสียหาย หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และจะไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสม

### การปกป้องตราสัญลักษณ์ของ BRINK'S และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ตราสัญลักษณ์ของ Brink's คือหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด ของบริษัท เราจะต้องให้การปกป้องตราสัญลักษณ์ รวมถึงทรัพย์สิน ทางปัญญาอื่นใดของเรา ไม่ให้บุคคลอื่นนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม เราจะไม่ให้ความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และจะไม่ใช้ หรือเปิดเผยทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลเหล่านั้นโดยไม่ได้รับ การอนุญาตอย่างเหมาะสม

### การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์

เราจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำและกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดแย้งหรือมีลักษณะขัดแย้งกับความรับผิดชอบของเรา ในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัท ข้อขัดแย้งจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำกิจกรรมส่วนตัว กิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมทางการเงิน อันก่อให้เกิดการเข้าแทรกแซงหรือมีความเป็นไปได้ว่าจะแทรกแซงอันส่งผลต่อการทำงานอย่างซื่อตรงใน Brink's

### ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงอาหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจรูปแบบอื่น ๆ สามารถกระทำได้ในกรณี ที่มีมูลค่าอันสมเหตุสมผล และมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง เราจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม หรือเพื่อชักจูงให้เกิดการตัดสินใจของผู้อื่น หรือเมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎเกณฑ์ของ ผู้รับ เราจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมเหล่านี้ รวมถึงเมื่อลักษณะที่แสดงถึงการชักจูงที่ไม่เหมาะสม ของของขวัญที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดเป็นของขวัญที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ เราจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานของรัฐ เนื่องจากมักจะมีกฎเกณฑ์พิเศษเข้ามาเกี่ยวข้อง

### การติดต่อสื่อสารกับสาธารณะอย่างระมัดระวัง

เรานับสนทนการสื่อสารอย่างซื่อตรงและถูกต้องแม่นยำต่อผู้ถือหุ้น ของ Brink's เราจะพูดเป็นเสียงเดียวกันในฐานะของบริษัท ด้วยเหตุนี้ เรานุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ที่จะสามารถพูดในนามของบริษัทได้ รวมถึงการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทในการสื่อสารผ่านสังคม ออนไลน์ในนามของบริษัทได้

# ระเบียบปฏิบัติ

## การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

### การปฏิบัติที่เป็นธรรมและเสมอภาคกัน

เราสนับสนุนการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมแก่พนักงานทุกคน และตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงานตามคุณสมบัติ ประสบการณ์ ผลงาน และประสิทธิภาพการทำงาน เราจะไม่มี การแบ่งแยกตาม บัญชีอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบุคคลและความสามารถในการปฏิบัติงาน

### ความเป็นส่วนตัวของพนักงานและการปกป้องข้อมูล

เราให้ความเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเมื่อจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจะเปิดเผยข้อมูลนี้เฉพาะกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ ที่ถูกต้องเท่านั้น

### สถานที่ทำงานที่ปราศจากการข่มขู่

เราจะต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างให้เกียรติและเคารพ รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่ทำงานที่ปราศจากการคุกคาม ข่มขู่ และการกระทำอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นมืออาชีพ ซึ่งรวมถึงการใช้ถ้อยคำหรือพฤติกรรม ที่เป็นการข่มขู่ คุกคาม ทำให้เสื่อมเสีย หรือไม่เหมาะสม

### สถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย

เราปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยของบริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้อง เราควบคุมดูแลสถานที่ทำงานไม่ให้มีการคุกคามต่อพนักงาน การข่มขู่ พฤติกรรมก้าวร้าว และความรุนแรงในรูปแบบอื่น ๆ

## การให้ความเคารพต่อลูกค้าและตลาด

### การปฏิบัติตามกฎหมาย

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่นที่เราดำเนินธุรกิจ ในฐานะบริษัทมหาชนในสหรัฐฯ เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะของสหรัฐฯ ที่อาจบังคับใช้กับบริษัทสาขาที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ในกรณีที่มี ข้อแตกต่างระหว่างข้อกำหนดของกฎหมายและหลักปฏิบัติ เราจะนำมาตรฐานที่มีความเข้มงวดมากกว่ามาใช้ เราจะรายงาน ให้ฝ่ายกฎหมายได้รับทราบในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายเกิดขึ้น

### การปฏิบัติที่เป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราทั้งหมด

เราปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับลูกค้าและผู้ที่เราทำธุรกิจร่วมด้วย และเราแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือตรงเท่านั้น เราจะไม่รับผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากบุคคลใดก็ตามด้วยการเข้าไป ภัยาย ปกปิด ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับอย่างไม่ถูกต้อง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

### การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

เราจะไม่ให้หรือเสนอการจ่ายเงินหรือสิ่งของอื่นใดที่มีมูลค่า เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ เราจะไม่ชักจูง การตัดสินใจหรือการกระทำของผู้อื่น หรือเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ ที่ไม่เหมาะสม การให้ของขวัญ การเลี้ยงอาหาร การเลี้ยงรับรอง หรือการจ่ายค่าเดินทางจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นการชักจูงอย่างไม่เหมาะสม หรือมีลักษณะ ของการชักจูงอย่างไม่เหมาะสม

### การแข่งขันอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม

เราดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายป้องกัน การผูกขาดในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลธุรกิจหรือแนวทางปฏิบัติกับคู่แข่ง และจะไม่เข้าไปทำข้อตกลงกับคู่แข่งในเรื่องที่ละเอียดอ่อน เช่น ราคา การประมูล ตลาด เขตพื้นที่ หรือกลยุทธ์ เราจะจำกัดการติดต่อกับคู่แข่งให้น้อยที่สุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น จะเป็นเพียงการสนทนาในสถานที่ และลักษณะที่เหมาะสม

### การป้องกันการฟอกเงิน

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำธุรกิจกับบริษัทที่มีชื่อเสียงที่ดีเท่านั้น เราไม่สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือในการฟอกเงิน รวมทั้งป้องกันไม่ให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงินหรือกิจกรรม อื่นใด ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเราดำเนินการโดยปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้าน การฟอกเงินที่บังคับใช้ ตรวจสอบชื่อเสียงของลูกค้า และเฝ้าระวังกิจกรรมที่น่าสงสัยของลูกค้าหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

### การปฏิบัติตามข้อจำกัดทางการค้าระหว่างประเทศ

เราปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งจำกัดการค้ากับประเทศ หน่วยงาน และบุคคลใด ๆ อย่างเจาะจง ซึ่งอาจรวมถึงกฎหมายต่อต้านการค้าว่าบาตร ข้อจำกัดที่ควบคุมการส่งออกหรือนำเข้าไปยังหรือจากประเทศ หน่วยงาน หรือบุคคลต้องห้ามหรือที่ถูกคว่ำบาตร และข้อจำกัดในการให้บริการไปยังประเทศ หน่วยงาน หรือบุคคลต้องห้ามหรือที่ถูกคว่ำบาตร

## การให้ความเคารพต่อชุมชนของเรา

### การดำเนินธุรกิจในฐานะองค์กรที่เป็นพลเมืองดี

เรามีหน้าที่ในการเป็นพลเมืองดีในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเคารพต่อสิทธิมนุษยชนสากล และประณามการละเมิดสิทธิดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติตามกฎหมายระดับท้องถิ่น รัฐ ประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนกลุ่มน้อย

### การเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย

Brink's จะให้การสนับสนุนทางการเมืองผ่านคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง โดยการให้การสนับสนุนของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ ในการเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองส่วนบุคคล เราจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งไม่ได้เป็นการแสดงความคิดเห็น หรือมุมมองในนามของบริษัท